



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และประกาศแก้ไขภาคผนวก ก
ในประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) โดยการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเป็นไปตามข้อ
๒๐ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร และการขึ้นบัญชีตามลำดับ ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางสาวพรรณภร นันตะบุตร	ผ่าน

เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง รับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง แก้ไขภาคผนวก ก ในประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
บุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยจะเรียกผู้ได้ลำดับสูงสุดของแต่ละ
ตำแหน่งมารายงานตัวเพื่อจะทำสัญญาจ้าง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หลังจาก
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี แล้ว หากไม่มาตามวัน เวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิการทำสัญญาจ้าง

/บัญชีรายชื่อ...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายประกิจ บุญพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง